

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ (Permanent Council) ของสภาเจ้าพนักงาน
บังคับคดีระหว่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร Escape Niemeyer
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีนางฟรองซัวส์ อองดีเยอร์ (Mrs. Françoise Andrieux) ประธานสภา
เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นประธานการประชุม

ภูมิหลัง

ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทยโดยกรมบังคับคดีได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาเจ้าพนักงาน
บังคับคดีระหว่างประเทศ ประเภทข้อตกลงความร่วมมือ (Accord Cooperation) ซึ่งภายใต้ความร่วมมือ
ดังกล่าวได้มีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือมาโดยตลอด โดยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีไป
ฝึกอบรม ณ สถาบันการบังคับคดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี
(UIHJ Permanent Council) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวปฏิบัติ
ที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบังคับคดี และการเข้าร่วมประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่าง
ประเทศ (UIHJ Congress) ซึ่งมีจัดการประชุมทุกๆ ๓ ปี และตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมาประเทศไทยได้เข้า
ร่วมการเป็นสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีอย่างเต็มรูปแบบ (Full Member) เป็นครั้งแรก โดยชำระ
ค่าสมาชิกรายปีตามข้อกำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิในการเป็นผู้แทนถาวร ตลอดจนสิทธิประโยชน์และความร่วมมือ
จากประเทศสมาชิกต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญการบังคับคดีแพ่ง การส่งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อให้
คำปรึกษา เป็นต้น เพื่อช่วยในการปรับปรุงและการพัฒนากฎหมาย และการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่ง
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

โดยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และ
นางสาวอติชญา ทองบุญ นิตกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ได้เข้าหารือกับนางฟรองซัวส์
อองดีเยอร์ (Mrs. Françoise Andrieux) ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ และ นายมาร์ค
สมิทซ์ (Mr. Marc Schmitz) รองประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ลำดับที่ ๑ ณ อาคาร
Escape Niemeyer กรุงปารีส เกี่ยวกับความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคองเกรส
นานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี และสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี
ระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งทางสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) แจ้งว่าได้จัดทำ
คู่มือกำหนดการประชุมและแบบฟอร์มในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้มอบ
ให้กับประเทศสมาชิกต่างๆที่มาประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งประเทศไทย และประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี

ระหว่างประเทศจะได้มีหนังสือเพื่อเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติในการกล่าวเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ต่อไป นอกจากนี้ยังได้หารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงานด้วย อาทิ การจัดเตรียมวีซ่าให้กับผู้เข้าร่วมประชุม การเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งกรมบังคับคดีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน การจัดหาผู้ดำเนินรายการ (Moderator) การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุม ซึ่งทางสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เชิญให้ผู้แทนกรมบังคับคดีร่วมเขียนบทความดังกล่าวในหัวข้อ การขยายขอบเขตสหพันธ์ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และการจัดงานเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าภาพ เป็นต้น

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ (Permanent Council ๒๐๑๗) ในหัวข้อเรื่อง “ความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบสมัยใหม่” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่องค์กรวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ศาล และเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- การรับรองรายงานการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- การลงนามตกลงความร่วมมือของประเทศสมาชิก
- รายงานผลการดำเนินการประชุมและกิจกรรมต่างๆประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
- การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
- การดำเนินการร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ
- รายงานของประเทศสมาชิกผู้แทนถาวร
- รายงานผลการประชุมประจำปีของภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา และกิจกรรมอื่นๆของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
- การตอบข้อซักถามจากสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม
- การเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคองเกรส ครั้งที่๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ
- แผนการจัดประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประจำปีดำเนินการโดย สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (Union Internationale des Huissiers de Justice - UIHJ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจากประเทศต่างๆในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกาและเอเชีย โดยนางฟรองซัวส์ อองดีเยอร์ (Mrs. Françoise Andrieux) ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า ๖๕ ปีปัจจุบัน UIHJ มีสมาชิกจำนวน ๙๑ ประเทศทั่วโลกคาดว่าจำนวนสมาชิกจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีที่ให้ความร่วมมือกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) เป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุมการบังคับคดีระหว่างประเทศซึ่งเชิญผู้แทนจาก

ประเทศในกลุ่มอาเซียน+๓ (ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี) ซึ่งกรมบังคับคดีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อนานาชาติประเทศ ตลอดจนการได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและมีมาตรฐานสากลของการบังคับคดีแพ่ง และประสานความร่วมมือต่อหน่วยงานการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ความร่วมมือของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่างๆได้อย่างกว้างขวางขึ้น รวมถึงการเชิญชวนประเทศสมาชิกให้เข้าร่วมการประชุมคองเกรส ครั้งที่๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ และกล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกที่ได้ร่วมการตอบคำถามทางเว็บไซต์ Grand Questionnaire ตลอดปีที่ผ่านมาที่มีทีมนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ช่วยเหลือในการสร้างแบบคำถามที่เป็นมาตรฐาน สามารถรองรับระบบการทำงานด้วยความปลอดภัยเพื่อนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กร ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำ และสภาเจ้าพนักงานบังคับคดียุโรป สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีประเทศกลุ่มแคริบเบียน โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และไม่มีผู้ใดคัดค้านวาระการประชุมในครั้งนี้

๒. ในการประชุมครั้งนี้ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศอุซเบกิสถาน และเป็นครั้งแรกที่ประเทศอันดอร์ราได้เข้าร่วมประชุมกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย

๓. นายแมทธิว ชาร์ดอน (Mr. Mathieu Chardon) เลขาธิการของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี รายงานผลการดำเนินการประชุมและกิจกรรมต่างๆประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตั้งแต่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) และ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีภูมิภาคยุโรป (UEHJ) มีกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๐๖ กิจกรรม ซึ่งผู้แทนสภาเจ้าพนักงานระหว่างประเทศได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆมากกว่า ๔๐ ประเทศ ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลัก ๑๒ งานซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุมนี้ ได้แก่

๓.๑ โครงการ UIHJ ร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับ OHADA (กลุ่มนักวิชาการด้านการบังคับคดีแพ่งในประเทศแถบทวีปแอฟริกา) ณ รัฐกินี

๓.๒ การนำเสนอผลงานของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีภูมิภาคยุโรป (UEHJ) ต่อ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ณ ประเทศเบลเยียม

๓.๓ การทำข้อตกลงกับประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกา และเอเชีย ซึ่งสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศมีเป้าหมายในการมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในการประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงเทพมหานคร

๓.๔ โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาประเมินในการแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานบังคับคดีของแต่ละประเทศสมาชิกซึ่งมีฐานข้อมูล

๓.๕ การประชุมสามัญของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดียุโรปโดยสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก

๓.๖ การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้แก่ บทความทางวิชาการ วารสาร แผ่นพับ

๓.๗ โครงการฝึกอบรม New European Training Day โดยความร่วมมือกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนาด้านการบังคับคดีทั้งด้านวิชาการและเทคนิค

๓.๘ ความร่วมมือสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีกับอธิการบดีของสถาบันเพื่อการพัฒนาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกา

๓.๙ โครงการที่สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศดำเนินการร่วมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคยุโรป

๓.๑๐ การประชุมเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียในเมืองซุสตาล ในหัวข้อการบังคับคดีโดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ได้เชิญผู้แทนจากกรมบังคับคดีประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมด้วย

๓.๑๑ การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งมีหัวข้อการประชุมอันเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดี ได้แก่ การส่งหมาย หรือการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๒ การประชุมการบังคับคดีแห่งระหว่างประเทศในกรอบอาเซียน+๓ (ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี) เรื่องการบังคับคดีแพ่ง : การพัฒนาไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗- ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันเจ้าพนักงานบังคับคดีโลก ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ได้มีโอกาสในการประกาศและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองร่วมกับเจ้าพนักงานบังคับคดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ UNCITRAL และ World bank

๔. การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยนาย Dmitry Aristov อธิบดีการบังคับคดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย The Federal Bailiffs' Service (FBS) โดยอธิบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศที่ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า ๘ ปีที่ สหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดและได้มีความร่วมมือในการพัฒนาด้านการบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยรัสเซีย นักวิชาการ นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และจากการประชุมเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีต่อไปก็หวังว่าจะได้กำหนดหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีประเทศต่างๆที่ได้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างของการเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละประเทศ โดยในภาครัฐจะเน้นความสำคัญของการควบคุม กำกับดูแล ซึ่งในระบบของภาคเอกชนจะให้ความสำคัญในเรื่องระบบที่มีคล่องตัว การเข้าถึงทรัพย์สินของลูกหนี้หรือเรื่องระบบตลาดในภาคเอกชน แต่ข้อเสียคือการขาดความเคารพเชื่อถือของคู่ความ ซึ่งจะอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายมีความสมดุล ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหพันธรัฐรัสเซียจะได้นำความรู้และข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาเป็นหัวข้อสำหรับการประชุมเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งต่อไปคือหัวข้อ “ความแตกต่างของการเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีภาครัฐและภาคเอกชน” ซึ่งมีกำหนดจัดประมาณเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองโซซี สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนประเทศสมาชิกทั้งหลายได้เข้าร่วมการประชุม โดยสหพันธรัฐรัสเซียมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้การต้อนรับและเมืองโซซี เป็นเมืองที่สวยงาม

๕. โครงการระหว่างประเทศที่สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศดำเนินการอยู่ในโครงการที่มีการลงนามความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในคณะกรรมการยุโรป คือการนำเทคโนโลยี E-Justice และ E-service ที่ทันสมัยมาใช้ในการบังคับคดี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันซึ่งรวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำให้เกิดมีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นและช่วยในการสื่อสารให้เจ้าพนักงานบังคับคดีที่แม้อยู่ต่างพื้นที่กันก็สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีมีความมุ่งหมายให้แต่ละประเทศได้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศกล่าวว่า UIHJ ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรปโดยมีการประชุมปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับคณะกรรมการยุโรปเพื่อประสิทธิภาพด้านความยุติธรรม (the European Commission For the Efficiency of Justice (CEPEJ)) โดยผลการประชุมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนด้านวิชาการแก่วิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งปัจจุบัน UIHJ มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเฉพาะด้านการบังคับคดีเพิ่มขึ้นจากหลายประเทศ ปัญหาที่พบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยยังขาดการวางแผนทางการศึกษาในการศึกษากฎหมายด้านการบังคับคดี แนวทางที่ให้คำแนะนำคือ การกำหนดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี/โท โดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาทำงานในสำนักงานฯ

๖. สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ ได้จัดตั้งกลุ่มนวัตกรรม (Group Innovation) ซึ่งเป็นกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต โดยสร้างเครือข่าย Social media Networks เช่น Facebook Twitter IN และ Youtube ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข่าวสารจากสมาชิกของแต่ละประเทศทั่วโลกซึ่งอยากให้สมาชิกทั้งหลายเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าว และโครงการที่จะเกิดต่อไปในการประชุม โดยเฉพาะการประชุมคอนเกรสสนานาชาติ ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงเทพมหานคร จะถ่ายทอดสดทางเฟสบุค (Facebook live) รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะใช้ในการประชุมต่อไป

๗. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้แทนของประเทศสมาชิกได้นำเสนอความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงานการบังคับคดีแพ่ง รวมถึงประเทศไทย โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้นำเสนอในที่ประชุม เรื่องการบังคับคดีไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ โดยมีการนำเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดีที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับคดีแพ่ง ซึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์สำคัญที่กรมบังคับคดีนำมาใช้ ได้แก่ E-Payment, E-filing, EDC payment, E-offering auction รวมไปถึงระบบแอปพลิเคชันต่างๆที่เริ่มใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ LED Debt info การตรวจอบข้อมูลการอายัด, LED ABC การตรวจสอบคดีล้มละลาย และ LED streaming การถ่ายทอดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยการพัฒนาปรับปรุงการแก้ไขกฎหมายและการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้

ยังส่งผลให้กรมบังคับคดีได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business 2018) ตามรายงานผลของธนาคารโลกปี ๒๕๖๑ ในด้านการบังคับคดีแห่งอันดับที่ ๓๔ ซึ่งดีกว่าอันดับในปี ๒๕๖๐ ถึง ๑๗ อันดับ และถือเป็นอันดับที่ ๒ ในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ

๘. การเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี และสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดการประชุมคองเกรสเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ (UIHJ Congress ๒๓rd) ให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ทราบ และนางสาวรีนวัต สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ โดยการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครั้งแรก ซึ่งกรมบังคับคดีได้จัดประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าว และมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะใช้ในการประชุมคองเกรสนานาชาติครั้งที่ ๒๓ ทั้งนี้กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมในฐานะเจ้าภาพร่วมได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกท่านตั้งแต่ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดการประชุมดังกล่าว และในการนี้กระทรวงยุติธรรมมีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับและจะเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกต่างๆ ได้ให้ความสนใจและแจ้งว่าจะเข้าร่วมการประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงเทพมหานคร สำหรับแผนการจัดการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ในขณะนี้ประเทศไทยมีความสนใจในการขอเสนอเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะมีการลงมติเลือกเจ้าภาพในการประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงเทพมหานคร

๙. สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีในฝ่ายวิชาการได้นำเสนอและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายได้ตอบแบบสอบถาม (Grand Questionnaire) ทางเว็บไซต์ของ UIHJ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลว่าแต่ละประเทศทั้ง ๙๑ ประเทศนั้น มีขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดีอย่างไร รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นพัฒนาการของแต่ละประเทศโดยสามารถเข้าไปปรับปรุงแบบสอบถามได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้จัดทำยังได้เพิ่มเติมและปรับปรุงแบบสอบถามอยู่เสมอ แบบสอบถามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบคำถามที่มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการเข้าถึงและการตอบคำถาม นำผลไปใช้ประโยชน์สำหรับโครงการต่างๆ และความปลอดภัยของข้อมูลพื้นฐานทางออนไลน์ในการได้รับคำตอบและสร้างมาตรฐานโลกในการใช้สื่อออนไลน์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ทั้งนี้ขอให้สมาชิกทุกประเทศได้ตอบแบบสอบถามรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนการประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ ๒๓ ณ กรุงเทพมหานคร

นางสาวทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ผู้รายงาน